

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓:๐๐ น.

ณ ห้องประชุมโรงแรมติวารี ดิวา ริมน้ำ

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

จากการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑  
วันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

- ๑) รับทราบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖:๐๐ น. และครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑
- ๒) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง การพัฒนาด้านศิลปะ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปรับสถานะและระบบบริหารงานของหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีระบบบริหารงานภายใต้คณะกรรมการ โดยมอบหมายให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุชาติ เกาทอง เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงาน และให้ปรึกษาหารือกับรองศาสตราจารย์สมนต์ สกลไชย รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยพิจารณาสนับสนุนและจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาหอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแหล่งดำเนินการสนองภารกิจ ด้านทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ทั้งด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่ ศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีทำกินของชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอแนะต่อไป
- ๓) ให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
- ๔) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี โดยมีมติรับทราบ การดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตจันทบุรี และมอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณาตามที่วิทยาเขตจันทบุรี เสนอมาว่าสมเหตุสมผลมากน้อยประการใด นอกจากนี้แล้ว ขอให้วิทยาเขตฯ จัดลำดับความสำคัญ พร้อมทั้งทำคำขอ ระบุเหตุผล และความจำเป็นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาที่จะขอรับสนับสนุน และจะต้องเสนอเป็น Project มาด้วยว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาเขตฯ

๕) ที่ประชุมมีมติ เรื่อง รายงานการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว โดยมีมติรับทราบ การดำเนินงานปัญหาและอุปสรรค ของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระแก้ว และมอบหมายให้อธิการบดีไปพิจารณาตามที่วิทยาเขตสระแก้ว เสนอมาว่าสมเหตุสมผลมากน้อยประการใด นอกจากนี้แล้วขอให้วิทยาเขตฯ จัดลำดับความสำคัญ พร้อมทั้งทำคำขอ ระบุเหตุผล และความจำเป็นต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาที่จะขอรับสนับสนุน และจะต้องเสนอเป็น Project มาด้วย ว่าจะทำอะไร อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิทยาเขตฯ

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย